

ฉบับที่ 13/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการบริโภคภาคเอกชน ทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทนและสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากภาคการก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดีทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัว โดยราคาพลังงานและอาหารสดอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้นเล็กน้อยจากผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ส่วนเงินฝากของสถาบันการเงินเดือนกรกฎาคม 2561 ชะลอลง ขณะที่สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากมาตรการส่งเสริมการขายตลอดจนเงินโอนใจของค่ายรถยนต์ ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทเช่าซื้อ ด้านการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัว ตามรายได้บริการในหมวดภัตตาคารและร้านอาหารที่ขยายตัวต่อเนื่อง และอัตราการเข้าพักแรมที่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน โดยอยู่ที่ร้อยละ 57.93 สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ตามเครื่องชี้หมวดการก่อสร้าง โดยพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย การบริการ และการขนส่ง สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่มีทิศทางขยายตัว ด้านเครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้นตามการนำเข้าสินค้าทุนในเกือบทุกหมวด สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่มีแนวโน้มขยายตัวในกลุ่มพลังงานทดแทน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากเดือนก่อน ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำขยายตัว จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนรายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานและกรมทางหลวง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรชะลอตัวตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและมันสำปะหลัง จากการคาดการณ์ผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชะลอตัว จากผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนราคายางพาราทรงตัวในระดับต่ำ ตามผลผลิตที่ออกมามากและความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% ราคาข้าวเปลือกเหนียว และราคาปศุสัตว์โดยรวมหดตัว ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมชะลอตัว ยกเว้น ผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้น ตามพื้นที่เปิดกรีดใหม่และความสมบูรณ์ของต้นยาง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาวและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ด้านการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษกลับมาขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์หดตัวต่อเนื่องจากยอดขายที่ลดลง และส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานสูงในปีก่อนที่มีการเร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัว จากการนำเข้าเป็นสำคัญ โดยการนำเข้าจากจีนตอนใต้เร่งตัวตามอุปสงค์มือถือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ขณะที่การนำเข้าจากเวียดนามลดลงตามอุปสงค์มือถือ การนำเข้าจาก สปป. ลาว ลดลงตามปูนซีเมนต์ มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ทองแดง และการนำเข้าจากกัมพูชาลดลงตามมันเส้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การส่งออกโดยรวมลดลง ตามการส่งออกไปจีนตอนใต้จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลไม้ การส่งออกไปเวียดนามลดลงจากผลไม้ และการส่งออกไป สปป. ลาว ชะลอตัวจากสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนการส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดี จากสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม สุกร และผลิตภัณฑ์พลาสติก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.55 ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยราคาพลังงานและราคาอาหารสดอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลสูงขึ้นเล็กน้อยจากผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในทุกหมวด

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกรกฎาคม 2561 ชะลอลงเล็กน้อยทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นของผู้ฝากเงิน และการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือของธุรกิจบางประเภทเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ยังหดตัวในเกือบทุกประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตและสหกรณ์ออมทรัพย์ ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 กันยายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542
E-mail: WatcharR@bot.or.th